



ที่ กส 0027/อ.ด.๙๗

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  
ถนนกาฬสินธุ์ กส 46000

10 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการ

เรียน นายอำเภอทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือที่ กส 0027.007.001/ว 389 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2553 (พรบ.2551 ไม่รวม ลูกจ้างประจำให้ใช้เกณฑ์เดิมในการเลื่อนเงินเดือน ส่วนลูกจ้างชั่วคราวใช้เกณฑ์การประเมินตามระเบียบลูกจ้างชั่วคราวที่กระทรวงกำหนด)

ในครั้งนี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เชิญคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณากลับกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการและประชุมหารือแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเลื่อนในระบบใหม่เป็นระบบเปอร์เซ็นต์ และการเลื่อนเป็นการคำนวณจากค่ากลางของแต่ละประเภทตำแหน่ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในหน่วยงานสังกัด หน่วยงานอาจทำการพิจารณาเลื่อนได้ถึง 6% ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เช่น พิจารณาเลื่อนได้ตั้งแต่ 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4%, 4.5%, 5%, 5.5%, หรือ 6% หรือไม่เลื่อนกรณีผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานกำหนดหรือปฏิบัติงานไม่ครบ 4 เดือน และลาศึกษาต่อแล้วแต่กรณี ซึ่งหน่วยงานสามารถปรับฐานเงินเดือนได้ตามความเหมาะสม ตามผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ แต่ต้องภายในวงเงิน 3% ของหน่วยงานที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2553

อนึ่ง ในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวเป็นระบบใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานการเลื่อนเงินเดือนของหน่วยงานในสังกัดเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุมคือ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องการเลื่อนเงินเดือนของหน่วยงานอำเภอละ 1 คน

ซึ่งจะประชุมชี้แจงในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.30-16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำข้อมูลบุคลากร (ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน) เฉพาะข้าราชการตามบัญชีแจ้งเวียนให้ตรวจสอบไปแล้วเข้าร่วมประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์